

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả công tác thanh tra thi năng khiếu báo chí năm 2020

Thực hiện Quyết định số 3012/QĐ-HVBC TT-TTr ngày 13/8/2020 về việc thành lập Ban thanh tra thi môn năng khiếu Báo chí tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 tại Học viện.

Quá trình thanh tra, Ban thanh tra đã làm việc với các Trưởng Ban, các cá nhân có liên quan và tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp các nội dung thanh tra.

Sau đây là kết quả thanh tra:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH KỲ THI

Nhìn chung, tình hình các ban thuộc Hội đồng thi thực hiện đúng quy định, quy chế, kỳ thi diễn ra nghiêm túc và an toàn. Công tác ra đề thi, in sao đề thi thực hiện nghiêm túc đúng quy chế.

Hội đồng thi năng khiếu báo chí năm 2020 đã triển khai các phương án chuẩn bị, đảm bảo tổ chức kỳ thi nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19.

Đối với thí sinh thuộc thành phố Đà Nẵng, thí sinh thuộc diện cách ly y tế sẽ được tham dự kỳ thi năng khiếu báo chí vào đợt 2.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

1. Hồ sơ của Hội đồng thi (Các văn bản chỉ đạo, DS thí sinh, qui chế, nội qui, phương án bố trí các phòng thi, bố trí cán bộ trong và ngoài phòng thi, giám sát, công an, nhân viên phục vụ...)

Hội đồng thi có đủ văn bản chỉ đạo, chỉ đạo các ban dán công khai các loại văn bản tại các vị trí của khu vực thi theo quy định.

Phương án bố trí phòng thi phân trắc nghiêm và tự luận, năng khiếu QPTH, năng khiếu Anh; cán bộ coi thi, giám sát, phục vụ thi, công an cùng với các biện pháp phòng dịch COVID-19 trước, trong và sau kỳ thi hợp lý đạt hiệu quả.

2. Công tác tập huấn nghiệp vụ, học tập quy chế thi và các quy định khác có liên quan đến kỳ thi

Hội đồng đã chỉ đạo thực hiện tốt việc triển khai các công tác nghiệp vụ, học tập quy chế và các quy định đầy đủ và đầu giờ các buổi thi.

3. Việc thực hiện trách nhiệm của Trưởng Ban coi thi

Phân công rõ ràng các thành viên điểm thi theo quy định, quy chế thi.

4. Việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ coi thi, thư ký, những người có liên quan và thí sinh

Việc thực hiện nhiệm vụ tại các vị trí theo đúng qui định, qui chế; có trách nhiệm.

Thí sinh làm bài nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế.

III. KẾT LUẬN

Quy trình tổ chức thi thực hiện theo đúng quy chế. Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Cơ sở vật chất đảm bảo cho kỳ thi.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN (CÁN BỘ) THANH TRA: Không

TRƯỞNG ĐOÀN 



Nguyễn Thị Hải Yến